
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2๒/2564 

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 

และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams 
_____________________ 

 
ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ   รองอธิการบดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี     รองอธิการบดี  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย    รองอธิการบดี 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์   รองอธิการบดี  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส าราญ   คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
7. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล    คณบดีคณะวิศวกรรมและ  

อุตสาหกรรมเกษตร   
8. อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช    คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร บุญมาก    คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ  
ทรัพยากรทางน  า  

13. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์   คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร  
14. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล  คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง   คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
20. อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว     รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์   ผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริม  

วิชาการการเกษตร 
22. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ    ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา   

วิชาการ 
23. นางอริศรา สิงห์ปัน      ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง   รองอธิการบดี   

กรรมการและเลขานุการ  
25. นางประนอม จันทรังษี     ผู้อ านวยการกองกลาง  

ผู้ช่วยเลขานุการ  



- ๒ - 

  

26. นางพัชรี ค ารินทร์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams 
1. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข     คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  

เฉลิมพระเกียรติ 
2. อาจารย์ ดร.บญุศิลป์ จติตะประพันธ์    คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
 

กรรมการลาประชุม/ติดภารกิจอื่น 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    อธิการบดี  
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว   ประธานสภาพนักงาน   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล   ผู้ช่วยอธิการบดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ   ผู้ช่วยอธิการบดี 
4. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์      ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
5. นายธนภัทร ปัญญาวงค์     ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 
1. นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบันทึกเสียง 
นายพันธมิตร ใจรินทร์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 
นางรัตน์มณี ยศติวงษ์      ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น. 
 

  เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจอ่ืนไม่สามารถเข้าประชุมได้  จึงมอบหมายให้รองอธิการบดี                                                    
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั งนี  เมื่อกรรมการมาครบ                                       
องค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
  ครั้งที่ 21/๒๕๖4 เมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน  ๒๕๖4 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง  
 

3.1 ติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะและมติมอบหมายผู้รับผิดชอบ                      
เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไปแล้วนั น เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความต่อเนื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ จึงได้สรุปตาราง
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี  

การจัดสรรงบประมาณสวนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนครุภัณฑคอมพิวเตอร  
 สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 14 

ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณสวนกลางมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนครุภัณฑคอมพิวเตอร์                                   
โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม ดังนี  

ข้อเสนอแนะ 
      1. เนื่องจากแต่ละคณะมีบริบท และรูปแบบการใช้สื่อในการเรียนการสอนที่แตกต่างออกไป 
ดังนั น กองเทคโนโลยีดิจิทัลควรศึกษาข้อมูลของแต่ละคณะ รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ว่ามีความต้องการระบบหรือโปรแกรมใดเป็นพิเศษ  
      2. เนื่องจากโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันกับสถานการณ์ตลอดเวลา 
ดังนั น ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าว่าโปรแกรมใดควรซื อ หรือเช่า และควรจัดสรรงบประมาณให้กับรายการใดก่อน 
      3. เนื่องจากปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนหลายด้าน ดังนั น ควรพิจารณาว่า
งบประมาณที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ และสามารถจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
ดังกล่าวได้อย่างไร  
      ทั งนี  เนื่องจากงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณของส่วนกลาง และ
งบประมาณส่วนงาน ดังนั น ควรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในด้านดังกล่าวทั งในระยะสั นและระยะยาว                            
อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายให้เห็นภาพที่ชัดเจน  

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลพิจารณาแต่งตั งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ในการวิเคราะห์

และจัดท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั งในระยะสั นและระยะยาว โดยมอบหมายให้ นางศรีกุล นันทะชมภู 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ เป็นประธานคณะท างาน และมีคณะท างาน ประกอบด้วย                                                      
ตัวแทนจากที่ประชุม Dean Forum ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยี
ดิจิทัล และผู้เกี่ยวข้อง ทั งนี  ให้รายงานความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. มอบให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) น าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง                      
การขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ส าหรับอาจารยพิเศษชาวตางประเทศไปพิจารณาด าเนินการ  
 

ในการนี  กองเทคโนโลยีดิจิทัลได้น าเสนอรายละเอียดโครงการปรับปรุงโครงข่ายจุดให้บริการ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ โดยใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานดังกล่าว จ านวน 4,272,000 บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั งนี  คณะกรรมการ 
Dean Forum ในการประชุม ครั งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอ
ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือทราบและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ                           
ที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพ่ือให้การใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาเพ่ิมจุดสัญญาณ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบบถาวร 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กองเทคโนโลยีและดิจัทัล น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการ 
 

 3.2 รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ครั้งที่ 4 ในการด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง 
  อาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณประจ าปี 2562 , 2563 และ 2564 ด าเนินการ                 
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่                   
โดยมี กิจการร่วมค้าเอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค) 17/2562 ลงวันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 นั น 

 

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาการปรับงานเพ่ิม-งานลด และขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
สัญญา ตามบันทึกข้อความที่ 69.2.4.4/1282 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และงานบริหารพัสดุ กองคลัง                                  
ได้ด าเนินการจัดท าสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยอาศัยอ านาจตามค าสั่ง                 
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 31/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบอ านาจอนุมัติการแก้ไขสัญญา                            
เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

  ที่ประชุมรับทราบรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ครั งที่ 4 ในด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ตามท่ีเสนอ และมีมติ ดังนี  
  1. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  2. มอบให้คณะศิลปศาสตร์  พิจารณาชื่ออาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์                                     
จ านวน 3 ชื่อ และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ในเดือนมกราคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.1 ด้านวิชาการและการเรียนการสอน 
 

๑) พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560                       
ได้มีมติมอบอ านาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณา                                
ให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ นั น 

 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส า เร็จการศึกษา                                        
ครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 จ านวนทั งสิ น 9 คน โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั งนี  ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล                                          
ชื่อปริญญา และสถานะการช าระค่าธรรมเนียมนักศึกษาจากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียด
ทีเ่สนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 
 

 



- ๕ - 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายชื่อและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่ เสนอ                                                          
โดยให้ส าเร็จการศึกษา ดังนี   

- ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 42 คน  ตั งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  
- ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 คน ตั งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
- ระดับปริญญาตรี จ านวน 338 คน ตั งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
ทั งนี  ให้ส่งให้ส านักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และรายงาน                             

ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

๒) พิจารณาการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่  5/2562 สั่ง ณ วันที่  17 มกราคม พ.ศ. 2562                          
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ ประกาศสภามหาวิทยาลัย                   
แม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั งคณะกรรมการสภาวิชาการ ไปแล้วนั น 

 

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบก าหนดวาระด ารงต าแหน่งในวันที่ 16 มกราคม 
2565 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ให้มีสภาวิชาการประกอบด้วย ประธาน                                      
สภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั ง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาวิชาการและ
กรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการด าเนินงานสภาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย นั น 

 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบางส่วนแล้ว แต่ยังคงเหลือ
กรรมการตามข้อบังคับฯ บางข้อ ดังนี  

ข้อ ๔ (๓) คือ รองอธิการบดีที่อธิการดีมอบหมาย หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
ข้อ ๔ (๔) (ก) คือ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสามคน 

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากอธิการบดี ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๔ (๕) (ข) คือ คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกินสามคน โดยคัดเลือกจาก

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ซึ่งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น                                          
ก็ให้คัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และต้อง
ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน                           
ที่เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ทั งนี  ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก 

 

เพ่ือให้การแต่งตั งคณะกรรมการสภาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักบริหารฯ                       
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อเ พ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั งคณะกรรมการสภาวิชาการ                         
ในองค์ประกอบ ข้อ ๔ (๓),  ข้อ ๔ (๔) (ก)  และ ข้อ ๔ (๕) (ข) ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั งเป็น
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในองค์ประกอบ ข้อ ๔ (๓),  ข้อ ๔ (๔) (ก)  และ ข้อ ๔ (๕) (ข) ดังนี  

 

องค์ประกอบ เสนอรายชื่อ 
ข้อ ๔ (๓)  คือ รองอธิการบดีที่ อธิการดีมอบหมาย หนึ่ งคน                           
เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน                      
มะโนชัย) 

ข้อ ๔ (๔) (ก) คือ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสามคน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจาก
อธิการบดี ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน 
2. ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ 

ข้อ ๔ (๕) (ข) คือ คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน                         
สามคน โดยคัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภท
วิชาการ ซึ่งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น                                          
ก็ให้คัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ                                
ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และต้องไม่เป็น                           
ผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี                              
ผู้ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ทั งนี  ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เป็นผู้คัดเลือก 

1. ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช 
2. รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบ ารุง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด 

 
๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร  
 

ตามที่คณะกรรมการดานวิชาการ ในการประชุม ครั งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2564 ได้พิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอน จ านวน 6 หลักสูตร โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและ
ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
    คณะวิทยาศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
    คณะวิทยาศาสตร์ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
    คณะวิทยาศาสตร์ 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  
    เฉลิมพระเกียรติ 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน จ านวน 6 
หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับ 
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4.2 ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
 

1) พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของ 
    สภามหาวิทยาลัย 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้มีมติ
และข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการ ในการนี  เพ่ือถ่ายทอดผลการพิจารณาดั งกล่าว                              
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  

1. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์ 

2. พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะบริหารธุรกิจ 
3. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะเศรษฐศาสตร์ 
4. พิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรั บปรุง                           

พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะเศรษฐศาสตร์ 
5. พิจารณานโยบายการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
6. พิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
7. พิจารณาการขอจัดตั งศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจอาหารแปรรูป เป็นหน่วยงาน

วิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
8. พิจารณาการขอจัดตั งศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม เป็นวิสาหกิจสังกัด

มหาวิทยาลัย 
9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ Area for Improvement ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
10. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ ๑๒ เดือน) 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามมติ
และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ตามท่ีเสนอ 

2) รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และแบบฟอร์มน าเสนอเรื่อง 
    ของสภามหาวิทยาลัย  
 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้มีมติ
เห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 2565 ไปแล้วนั น เพ่ือให้การด าเนินงานของ                                        
สภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี  
      1. ก าหนดการจัดส่งเอกสารเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2565 
  2. แผนการติดตามการด าเนินงานด้านต่าง ๆ (ระบบงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  3. แบบฟอร์มน าเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
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ทั งนี  เนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องผ่านการรับทราบและเห็นชอบจาก                                      
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อน ดังนั น เพ่ือให้การน าเสนอเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารฯ และ                            
สภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกัน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอก าหนดการจัดส่งเอกสาร                  
เพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการบริหารฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  

 

ที่ประชุมรับทราบ และให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
 

4.3 ด้านแผนและยุทธศาสตร์ 
 

๑) พิจารณาการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งท่ี ๑) 
 

สืบเนื่องจากกองแผนงานได้เสนอการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                                     
พ.ศ. 2565 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั งที่ ๑) ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว                                      
มีมติให้ถอนเรื่อง และมอบให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี) คณะที่ เกี่ยวข้อง                             
กองแผนงาน และกองคลัง หารือกันเ พ่ือพิจารณารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้ละเอียดรอบคอบ                                               
อีกครั งหนึ่ง และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป (วันพุธที่ 15 
ธันวาคม 2564) นั น 

 

กองแผนงานได้เชิญ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี) และคณะ-วิทยาลัย 
หารือเก่ียวกับบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
โดยมีสรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ดังนี  

1. ส่วนงานทั ง 7 ส่วนงาน ยืนยันเสนอการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั งที่ ๑) วงเงิน 12,992,770 บาท 
เนื่องจากมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณของส่วนงานไว้แล้ว และมีความจ าเป็นในการน าเงินสะสมฯ                                      
มาบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั งนี  ให้ส่วนงานดังกล่าวยืนยันกลับมายังกองแผนงาน                                                        
พร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นเพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป 

2. การพิจารณาขั นตอนการเสนอเพ่ือพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                                             
พ.ศ. 2565 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่าย/เงินสะสมฯ อ้างถึง 

    2.1 “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134                                          
ตอนที่ 39 ก วันที่ 5 เมษายน 2560,  หน้า 8 มาตรา 22 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยอ านาจหน้าที่เช่นว่านี ให้รวมถึง ข้อ (๑๐) อนุมัติการตั งงบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ่ายของมหาวิทยาลัย” 

    2.2 “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2562 
หมวด 3 การงบประมาณ ข้อ 21 วรรคสอง สิ นปีงบประมาณ หากส่วนงานใดมียอดรายรับสูงกว่ารายจ่าย                                     
ให้ส่วนงานเสนอจัดสรรรายรับส่วนเกินนั นเพ่ือสะสมไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ เช่น เงินสะสมเพ่ือการชดเชย                                
ค่าเสื่อมราคาและการจัดหาทรัพย์สินทดแทน เงินสะสมเพ่ือการพัฒนบุคลากร หรือเงินสะสมอ่ืนใด                                       
ที่คณะกรรมการการเงินก าหนด หรือจัดสรรสมทบกองทุนสะสมของส่วนงานเพ่ือความมั่นคงโดยรายงาน                                                        
ต่อสภามหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

 



- ๙ - 

  

    2.3 “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินส ารองสะสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562                    
ข้อ 7 การใช้จ่ายเงินส ารองสะสม ให้ใช้จ่ายได้เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ของเงินส ารองสะสม 
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ                                       
การใช้จ่ายเงินส ารองสะสม และให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 
2562) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 

 

ในการนี  ประเด็นการพิจารณาแนวทางขั นตอนในการน าเสนองบประมาณเงินรายได้ในส่วน 
“รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ” ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็น                                     
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี  

กรณีท่ี 1 แนวทางเดิมตามข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 
กรณีที่ 2 เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั งชุดใหม่ (ประกาศส านัก

นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้),  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 247 ง วันที่ 8 ตุลาคม 2564,  หน้า 1) จะต้องมีการทบทวน
แนวปฏิบัติเดิม (กรณีที่ 1) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                                     
พ.ศ. 2565 จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั งที่ ๑) วงเงินทั งสิ น 12,992,770 บาท 
(สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย                              
เพ่ือทราบ 

 

4.4 ด้านการเงินและงบประมาณ 
 

 - ไม่มี - 
 

4.5 ด้านกฎหมาย 
 

 ๑) การด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบความซ้ าซ้อน และพิจารณาความคงอยู่ 
    ของคณะกรรมการ 

 

ด้วยเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการส ารวจจ านวน ตรวจสอบความซ  าซ้อน และพิจารณา
ความคงอยู่ของคณะกรรมการที่อยู่ ในความรับผิดชอบให้เหลืออยู่ เพียงเท่าที่จ าเป็นตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชน                          
จะได้รับเป็นส าคัญ ทั งนี  หากเห็นว่าคณะกรรมการใดที่ยังคงมีความจ าเป็นที่จะยังคงต้องอยู่ต่อไป ให้แจ้งเหตุผล 
ระบุภารกิจที่ชัดเจน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และวันสิ นสุดของคณะกรรมการในกรณีที่สามารถก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงานและภารกิจสิ นสุดได้ และให้แจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานปลัดกระทรวง                                                         
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

สืบเนื่องจากการใช้ระบบคณะกรรมการก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน                                  
โดยเป็นกลไกที่น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลายของผู้ร่วมเป็นกรรมการมาปรับใช้ในการก าหนด
นโยบายหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาเกิดความรอบคอบ อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบ
คณะกรรมการเหมาะสมกับกรณีที่จ าเป็นต้องระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ หรือเพ่ือให้เกิด                           
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การใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมเท่านั น ไม่เหมาะที่จะใช้กับการด าเนินงานที่เป็นงานในลักษณะปกติประจ า (routine) 
เนื่องจากจะท าให้เกิดความล่าช้าขึ นได้ และเป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐเนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกั บ                     
การใช้ระบบคณะกรรมการหลายประการ เช่น ค่าเบี ยประชุม และค่าบริหารจัดการต่าง ๆ และการใช้ระบบ
คณะกรรมการอาจก าหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ยาก นอกจากนี  การเดินทางไปประชุมยังมีส่วน                                 
ในการเพิ่ม carbon footprint ด้วย 

ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ระบบคณะกรรมการในสองรูปแบบ ได้แก่ คณะกรรมการตามกฎหมาย                       
กับคณะกรรมการตามค าสั่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีข้อเสนอว่า การจัดตั ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการตามค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เ รื่อง การใช้ระบบ
คณะกรรมการในกฎหมาย (ตามเอกสารแนบ) โดยเคร่งครัด และจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการโดยรัฐมนตรีหรือส านักงาน ก.พ.ร. แล้วแต่กรณี หากไม่ผ่านการประเมินให้ยุบเลิกคณะกรรมการ
ดังกล่าวเสีย และไม่ควรก าหนดใหคณะกรรมการที่จัดตั งตามค าสั่งของฝ่ายบริหารท างานปกติประจ า  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ลงมติเห็นชอบแนวทาง
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอดังกล่าว และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป 

 

เพ่ือให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณามอบหมาย                                        
แต่ละส่วนงานเร่งด าเนินการส ารวจจ านวน ตรวจสอบความซ  าซ้อน และพิจารณาความคงอยู่ของคณะกรรมการ                                             
ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เหลืออยู่เพียงเท่าที่จ าเป็น หากเห็นว่าคณะกรรมการใดที่ยังคงมีความจ าเป็นที่จะยังคง
ต้องอยู่ต่อไป ให้แจ้งเหตุผล ระบุภารกิจที่ชัดเจน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และวันสิ นสุดของคณะกรรมการ                                             
ในกรณีที่สามารถก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานและภารกิจสิ นสุดได้ประกอบด้วย และส่งข้อมูลการส ารวจ
พร้อมค าชี แจงให้ฝ่ายกฎหมายเพ่ือที่จะได้จัดท าข้อมูลส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทราบภายในก าหนดเวลาต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อทีป่ระชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้แต่ละส่วนงานเร่งด าเนินการส ารวจจ านวน ตรวจสอบ
ความซ  าซ้อน และพิจารณาความคงอยู่ของคณะกรรมการที่อยู่ ในความรับผิดชอบให้ เหลืออยู่ เ พียง                                        
เท่าที่จ าเป็น หากเห็นว่าคณะกรรมการใดที่ยังคงมีความจ าเป็นที่จะยังคงต้องอยู่ต่อไปให้แจ้งเหตุผล                             
ระบุภารกิจที่ชัดเจน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และวันสิ นสุดของคณะกรรมการ  ในกรณีที่สามารถก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงานและภารกิจสิ นสุดได้ประกอบด้วย และส่งข้อมูลการส ารวจพร้อมค าชี แจง                                    
ให้ฝ่ายกฎหมาย ภายในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เพ่ือจะได้จัดท าข้อมูลส่งส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทราบภายในก าหนดเวลาต่อไป 

 

๒) สรุปผลคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีส านักงานตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจสอบโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ว่างงาน เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้า
อาชีพ) ให้แก่ผู้ว่างงาน โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารโครงการและขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 3 หลักสูตร 
พบว่า มีมูลเหตุอันน่าจะท าให้เสียหายแก่ราชการ  

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าของผู้ฟ้องคดีมีมูลกระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้ เป็นการทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการ และรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา และกระท าการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง                                                   
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการสอบสวน
วินัยพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีเจตนาท าให้ เกิดส่วนต่าง
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ของราคาและพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาทุจริตเพ่ือน าเงินส่วนต่างไปใช้ประโยชน์ส่วนตนทั งวิธีการจัดท า
เอกสารใบส าคัญรับเงินโดยเพ่ิมจ านวนใหม่สูงกว่าจ านวนที่จ่ายจริง  และจัดท าหลักฐานใบส าคัญรับเงินโดยใช้
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปลอม และท าหลักฐานเท็จในการเบิกจ่ายเงิน โดยใช้หลักฐานของผู้ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนมาเบิกจ่าย อีกทั งจัดซื อวัสดุครุภัณฑ์ไม่ตรงกับความเป็นจริงอันท าให้เกิดส่วนต่าง เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชาการ และเมื่อปรากฎว่ า                                      
ได้ใช้เอกสารใบส าคัญรับเงินฉบับดังกล่าวเสนอเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงิน พฤติการณ์จึงถือว่ามีเจตนารายงาน
เท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง                                                             
แม้จะปรากฎว่ามหาวิทยาลัยได้มีการหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีเพ่ือส่งใช้เงินค้างจ่าย 402,687 บาท และผู้ฟ้อง
คดีได้ด าเนินการแก้ไขส่งบัญชีการด าเนินโครงการแล้วก็ตาม แต่เป็นการแก้ไขภายหลังที่ได้มีการกระท าความผิด                            
ไปแล้ว คณะกรรมการสอบสวนวินัยจึงมีมติไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แล้วเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีต่อมา                                        
ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขออุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า มหาวิทยาลัย                              
ได้พิจารณาและมีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั นต้น (ศาลปกครองเชียงใหม่)                                      
ขอให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม ศาลชั นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดี                           
จึงอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ทั งนี  การที่ศาลปกครองชั นต้นพิพากษา                
ยกฟ้อง นั น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยพิพากษายืน ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๓) พิจารณา  “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนดอัตราการเรียกเก็บ  
    และการใช้จ่ายเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการด้านการออกแบบ 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
 

ตามที่คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม                                
ครั งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ไดม้ีมติเห็นชอบกรอบวงเงินในการออกแบบไม่เกิน 4,000,000 
บาท  (สี่ ล้ านบาทถ้ วน )  เ พ่ื อจั ดท าแบบอาคาร พิ พิธภัณฑ์นวัตกรรมการ เกษตร  และตามหนั งสื อ                                                    
ที่ อว 69.19.5/104 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. -มจ. ส านักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ขอความอนุเคราะห์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม                            
ในการออกแบบอาคารงานตกแต่งภายใน พร้อมงานภูมิสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมภายนอกของอาคาร
พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน                            
ถึง 31 ธันวาคม 2564  นั น 
 

      เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแบบอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรดังกล่าวเป็นไปด้วย                             
ความเรียบร้อยและทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท า 
“ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนดอัตราการเรียกเก็บ และการใช้จ่ายเงินรายได้จาก                                                      
การให้บริการทางวิชาการด้านการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….                                            
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยฯ ในการประชุมครั งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564                            
โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา   

                     คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั งที่ 7/2564 เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2564 พิจารณา
แล้วมีมติให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว                         
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนด                                
อัตราการเรียกเก็บ และการใช้จ่ายเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการด้านการออกแบบคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณา ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม 

 

4) พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 3 ฉบับ 
 

    1. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจัดเก็บสาธารณูปโภค  
        (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าดิบ และน้ าประปา) ของหน่วยงานในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตรา                         
ค่าจัดเก็บสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน  าดิบ และน  าประปา)  ของหน่วยงานในพื นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย                                  
เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564                                                 
โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี  

1. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยส ารวจจุดการติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น  าประปา และตั งงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ด าเนินงานดังกล่าว 

2. ควรจัดท าแผนผังการใช้พื นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
3. ควรสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่ ใช้ประโยชน์บนพื นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บ                                                 

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน  าดิบ และน  าประปา) 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจัดเก็บสาธารณูปโภค                             

(ค่าไฟฟ้า ค่าน  าดิบ และน  าประปา) ของหน่วยงานในพื นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมาย
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม  

2. มอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ไปพิจารณา
ด าเนินการ 

 

2. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน 
    การสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ  
    คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

ตามที่คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง                                                   
การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  เสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั งที่ 5/2564                               
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ                                                 
และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ตามข้อ 1 ใน “ร่าง” ประกาศฯ ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้จ่าย                                   
เงินรายได้เป็นค่าตอบแทนผู้สอนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในอัตราไม่เกิน 8,000 บาท ต่อรายวิชา... ” นั น                                       
ควรพิจารณาเพ่ิมเติมข้อความเพ่ือขยายความให้ชัดเจนว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติม                                   
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่าย                                        

ในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ                                                      
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ตามท่ีเสนอ  

2. ให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ                                     
และส่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม  

 

3. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
    แม่โจ้ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
    (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ 
ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดอัตราค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั น 

 

คณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ในการประชุม ครั งที่ 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 
กันยายน 2564 ได้พิจารณาแนวทางและมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เกี่ยวกับการจัดเก็บ                              
ค่าบ ารุงหอพักเป็นรายเดือนตามที่นักศึกษาเข้าพักจริง ในกรณีที่นักศึกษาเข้าพักในระหว่างภาคการศึกษาที่ 1                                 
ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนเข้าพักภายในหอพักนักศึกษาในช่วงเวลาแตกต่างกัน จึงเสนออัตรา
บ ารุงหอพักนักศึกษา ดังนี  

 

หอพัก 
ค่าบ ารุงหอพัก  

(ต่อภาคการศึกษา) 
อัตราเดิม 

ค่าบ ารุงหอพัก (ต่อเดือน) 
อัตราใหม่ในช่วงการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1. เทพนฤมิต                       
 
 
 
 
                3,300 บาท 

๗๐๐  บาท 

2. วิทยศิลป์  ๗๐๐  บาท 

3. วัฒนศิลป์  ๗๐๐  บาท 

4. สหศิลป์  ๗๐๐  บาท 

5. ผดุงศิลป์  ๗๐๐  บาท 

6. ศรีเกษตร  ๗๐๐  บาท 

7. สุมิตร  ๗๐๐  บาท 

8. ฝค. (ฝึกหัดครู)  ๗๐๐  บาท 

9. รัตมา  3,800 บาท ๘๐๐  บาท 

10. อุดมศิลป์  3,800 บาท ๘๐๐  บาท 
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คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั งที่  7/2564 เมื่อวันที่   2 ธันวาคม 2564                                                       
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดเก็บอัตราค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                 
ในปีการศึกษา 2564 เป็นรายเดือนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19                          
ไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                             
หรือโรคโควิด 19 โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง                                       
อัตราค่าบ ารุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ตามท่ีเสนอ  

2. ให้กองพัฒนานักศึกษาเ พ่ิมเติมและปรับแก้ ไขรายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศฯ                               
ก่อนส่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม ดังนี  

    2.1 เพ่ิมเติมอัตราการจัดเก็บค่าน  า ค่าไฟฟ้า 
    2.2 ปรับแก้ไขค าว่า “ต่อเดือน” เป็น “ต่อคนต่อเดือน” 
 

    ๔. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดประเภทรายการยาและเวชภัณฑ์  
        และอัตราค่าบริการวิชาการของคลินิครักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

ตามท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดประเภท
รายการยาและเวชภัณฑ์ และอัตราค่าบริการทางวิชาการของคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์                                        
เสนอที่ประชุมคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับ
การก าหนดการจัดเก็บประเภทรายการยาและเวชภัณฑ์ และอัตราค่าบริการทางวิชาการของคลินิกรักษาสัตว์                                     
โดยอ้างอิงจากประกาศของกรมปศุสัตว์ เรื่องอัตราขั นสูง ขั นต่ าของค่ารักษาพยาบาลสัตว์ และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ราคากลางยา จึงได้ข้อสรุปร่วมกันและได้ด าเนินการร่างประกาศ
ดังกล่าว เพ่ือประกาศใช้ในคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้วางแผน                                               
จะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพ่ือพิจารณา นั น  

 

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2564 
พิจารณาแล้ วมีมติ เห็นชอบ “ร่ า ง”  ประกาศฯ  ตามที่ เ สนอ  โดยมีข้ อสั ง เกตและข้อ เสนอแนะ ให้                                                     
คณะสัตวแพทยศาสตร์ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ พร้อมทั งจัดท ารายละเอียดแสดงราคาขาย ราคาต้นทุน และ
ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ของคลินิกรักษาสัตว์ เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา  

  

  คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา                                        
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดประเภท
รายการยาและเวชภัณฑ์  และอัตราค่าบริการวิชาการของคลินิกรักษาสัตว์  คณะสัตวแพทยศาสตร์                                      
ตามท่ีเสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม  
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5. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา 
    โครงงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย  
    Thailand 4.0 
 

ตามที่คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม                                  
ครั งที่ 6/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ซี่งเป็นโครงการต่อเนื่อง                           
ที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564  นั น  

 

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ                      
เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เสนอคณะกรรมการการเงิน                              
ในการประชุม ครั งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” 
ประกาศฯ ตามที่เสนอ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินปรับแก้ไข                         
ชื่อประกาศเพ่ือให้สอดคล้องกับรายละเอียดในประกาศฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  
ตามรายละเอียดทีเ่สนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 ตามท่ีเสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม  

 

6. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าเช่าพื้นที่จ าหน่ายสินค้าออนไลน์  
    “งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564” 
 

ตามที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เรื่องอัตราค่าเช่าพื นที่จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ “งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564” เสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื นที่มหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง  ในการประชุม ครั งที่ 1/2564                     
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ                         
และให้เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาตามล าดับ 

 

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าเช่าพื นที่จ าหน่าย
สินค้าออนไลน์ “งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564” และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าเช่าพื นที่
จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ “งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564” ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ                         
ความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม  

 
 
 
 
 



- ๑๖ - 

  

7. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ 
    ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้พื นที่ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

1. คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔  

2. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั งที่ 8/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒5 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์                           
ที่เก่ียวข้อง ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  

4. คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้พื นที่ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยให้ก าหนดพื นที่ภายในอาคารเป็นหลัก และให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้พื นที่ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง                           
ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม  

 

๘. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
    การพัฒนานักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ  
9. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 

ตามนโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้มีนโยบายส าหรับเงินอุดหนุน
โครงการพัฒนานักศึกษา ให้พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขับเคลื่อนตัวชี วัดของเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานักศึกษาอย่างแท้จริงตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1                              
เพ่ือเตรียมพร้อมการเป็นบัณฑิตที่ดีเก่ง มีสุข มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และสอดคล้อง
กับทิศทางการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม โดยกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ของโครงการต้องเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั งนี  
สัดส่วนแผนการใช้เงินพัฒนานักศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายเชิงรุก การพัฒนางานประจ า  และหรือการแก้ไข
ปัญหาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยปีงบประมาณ 2565 ให้กันส ารองร้อยละ 30 ของประมาณการ
รายรับหลังจากจัดสรรตามนโยบายฯ และหลักเกณฑ์ฯ ไว้เ พ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่                                
(เช่น online, Hybrid) ในยุค digital disruption) และรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด 

 

ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์                           
ในการประชุม ครั งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั งคณะกรรมการ                                            
เ พ่ือขับเคลื่อนและพิจารณาการบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดท า                                                         
“ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 1 ฉบับ และ “ร่าง” ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 1 ฉบับ ดังนี  
 
 
 



- ๑๗ - 

  

1) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษา
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ  

2) “ร่าง” ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการ
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ในยุค digital disruption โครงการพัฒนานักศึกษา 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1. เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศฯ และ “ร่าง” ค าสั่งฯ ตามที่เสนอ  
2. ให้กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการ ดังนี  
    2.1 ประสานกับฝ่ายกฎหมายให้ชัดเจนว่าควรจัดท าเป็น ประกาศฯ หรือ ค าสั่งฯ 
    2.2 ปรับแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง และส่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง                                       

ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม ดังนี  
    “ร่าง” ประกาศฯ แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษา 
    ด้านการเป็นผู้ประกอบการ  

๑) ล าดับที่ 5 ปรับแก้ไข จาก “ที่ปรึกษาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้านพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็น “อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี” 

๒) ล าดับที่ 10 ปรับแก้ไข จาก “อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์” เป็น “ผู้ช่วยคณบดี                                          
คณะศิลปศาสตร์” 

๓) เพ่ิมเติมกรรมการจ านวน 2 คน คือ  
1. รองผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 
2. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน 

       

    “ร่าง” ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการเพ่ือยกระดับ 
    คุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ในยุค digital disruption โครงการพัฒนานักศึกษา 

๑) ล าดับที่ ๖ ให้ประสานกับประธานคณะกรรมการ Dean Forum  
(คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) ในการเสนอชื่อผู้แทนเพ่ือร่วมเป็น
กรรมการ 

๒) ล าดับที่ 7 และ 8 ปรับแก้ไข จาก “ผู้อ านวยการ...” เป็น “คณบดี...” 
๓) ปรับแก้ไขค าว่า “digital disruption” เป็น “Digital Disruption” 
๔) เพ่ิมเติมหน้าที่ของกรรมการ เช่น การจัดล าดับความส าคัญการใช้งบประมาณ และ

พิจารณาความจ าเป็นในส่วนของครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 

4.6 ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

- ไม่มี – 
 

 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 

  

4.7 ด้านการประกันคุณภาพ 
 

๑) การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร 
    ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 16/2564 ลงวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง พ.ศ. 2564 ตามข้อ 5 (๑) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                    
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ นั น 

 

เนื่องจากประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว นั น กองพัฒนาคุณภาพจึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รับทราบการเสนอขอแต่งตั งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร                               
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายชื่อเพ่ือแต่งตั งเป็นประธานคณะกรรมการ
ความเสี่ยงฯ ต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

4.8 ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
 

- ไม่มี – 
 

4.9 ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 
 

๑) พิจารณาอัตราค่าธรรมเนยีมการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์การระบาด 
    ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์                       
ที่ เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั งที่  1/2564 เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาสถานการณ์                                          
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อโคโรนา 2019 ซึ่งยังคงรุนแรงและมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยยังคงนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และปัจจุบันมีร้านค้าบางส่วนได้เข้ามา
ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรแล้ว 

 

 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง                        
ในการประชุม ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มีข้อสังเกตจากการศึกษาแนวปฏิบัติ                                  
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวทางการพิจารณาจัดเก็บค่าเช่าพื นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อโคโรนา 2019 ดังนี  

 1. ร้านค้าที่เปิดให้บริการ ให้ลดค่าเช่าในอัตรา 50 % 
 2. ร้านค้าที่ปิดให้บริการ หรือถูกสั่งปิดให้บริการ เนื่องจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน

วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ยกเว้นการเก็บอัตราค่าเช่าและอัตราค่าจัดเก็บขยะ 
  3.  กรณีมาตรการการช่วยเหลือ อ่ืน ๆ ให้น า เสนอมหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณาสั่ งการ                                      

ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 



- ๑๙ - 

  

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง                        
ในการประชุม ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาแล้วมีมติให้ขอความร่วมมือหน่วยงาน
ที่มีร้านค้าพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื นที่ของมหาวิทยาลัย                                                     
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยจัดส่งผลพิจารณาภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีหน่วยงานที่มีร้านค้าพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี  

 

หน่วยงาน เสนอพิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ 
 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
ยกเว้น 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

3. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กองพัฒนานักศึกษา 1) ร้านค้าที่เปิดให้บริการ ให้ลดค่าเช่าในอัตรา 50 % 

2) ร้านค้าที่ปิดให้บริการ ให้ยกเว้นการเก็บอัตราค่าเช่า
และอัตราค่าจัดเก็บขยะ 

5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
6. คณะผลิตกรรมการเกษตร 
7. คณะวิทยาศาสตร ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ -มีนาคม ๒๕๖๕ เก็บอัตรา

ค่าธรรมเนียม ๒๕% ของค่าเช่าต่อเดือน  
8. คณะศิลปศาสตร์  เสนอพิจารณาจัด เก็บค่าธรรมเนี ยมการ ตั้ งแต่                               

เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 ดังนี้ 
    1) กรณีที่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
ร้านค้าที่เปิดให้บริการ ให้ลดค่าเช่าในอัตรา 50 % 
    2) กรณีที่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ร้านค้าที่ปิดให้บริการ ให้ยกเว้นการเก็บอัตราค่าเช่าและ
อัตราค่าจัดเก็บขยะ 

9. คณะบริหารธุรกิจ ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก าหนดค่าธรรมเนียม             
การใช้พื นที่ของมหาวิทยาลัย 

 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง                  
ในการประชุม ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอ                     
แนวทางการจัดเก็บค่าเช่าพื นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ                
โคโรนา 2019 ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 ดังนี  

 

พื้นที่ร้านค้า/ประเภทร้านค้า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ 
พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่,แพร่,ชุมพร) 
1. ร้านอาหาร ร้านอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ร้านถ่าย
เอกสาร ร้านซักอบรีด 

1) ร้านค้าที่เปิดให้บริการ ให้ลดค่าเช่าในอัตรา 50 % 
2) ร้านค้าที่ปิดให้บริการ หรือถูกสั่งปิดให้บริการ เนื่องจาก
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้ยกเว้นการเก็บอัตราค่าเช่าและ
อัตราค่าจัดเก็บขยะ ส่วนค่าไฟฟ้าจัดเก็บตามมิเตอร์ 

2. บริษัทขนส่ง Flash Express   
 
 

เก็บอัตราปกติ 

3. ธนาคาร 
4. ตู้จ าหน่ายสนิค้าอัตโนมัติ, เครื่องถ่ายเอกสาร 
Double A Fast Print 
5.ค่าน  า,ค่าไฟฟ้า (ตามประกาศมหาวิทยาลยั) 
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คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะและมติดังนี  

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาสัญญาของร้านค้าสิ นสุดในเดือนมีนาคม 2565 ประกอบกับ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 มี
มติเห็นชอบให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื นที่ของมหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน -ตุลาคม 2564 ไปแล้ว 
ดังนั น จึงควรพิจารณาแนวทางจัดเก็บค่าเช่าพื นที่ของร้านค้าให้ครอบคลุมตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 –                                 
เดือนมีนาคม 2565 จนสิ นสุดสัญญา 

2. กรณีหน่วยงานที่เสนอให้ยกเว้นค่าเช่าพื นที่เดือนธันวาคม 2564 สามารถให้หน่วยงาน                     
ให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าพื นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื อโคโรนา 2019 ตั งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 ตามที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอ  

2. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1. เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าพื นที่ของผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อโคโรนา 2019 ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 
ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้ พื นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่ เกี่ยวข้อง                   
เสนอ และให้กองบริหารงานทรัพย์สินด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ฯ ที่เสนอขอให้ร้านค้าเปิดบริการจ าหน่ายสินค้า                         
แต่ขอยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าพื นที่ ให้ด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาตามขั นตอนต่อไป 

 

๒) พิจารณาการด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) 
    ระบบเครือข่ายไร้สาย (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย  
    (Wi-Fi System) 
 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2564 พิจารณาผลการด าเนินงานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 
(Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) และมีมต ิดังนี  

1. เห็นชอบให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดท าหนังสือขอขยายระยะเวลา                         
บันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ภายใต้เงื่อนไขเดิม  

2. กรณีบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ไม่ประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ 
ให้ด าเนินการ ดังนี  

    2.1) ด าเนินการประมูล Bandwidth 
    2.2) พิจารณาก าหนดอัตราค่าเช่าการติดตั ง Access Point 
    2.3) พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรองรับ 
           ในอนาคต 
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กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ด าเนินการจัดท าหนังสือขอขยายระยะเวลา                              
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด                         
ภายใต้เงื่อนไขเดิม ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการตอบกลับหนังสือดังกล่าว ประกอบกับเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมออนไลน์หารือร่วมกับบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด                           
มีข้อเสนอของบริษัท สรุปดังนี  

1. บริษัทด าเนินการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายและติดตั งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless 
Network System) ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับบริหารจัดการภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ โดยติดตั งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point : AP) จ านวน 1,600 จุด คิดเป็นมูลค่าลงทุนประมาณ                   
39-40 ล้านบาท (ตลอดจนโครงการเวลา 3 ปี) 

2. บริษัทจัดหาช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ( ISP-bandwidth) ให้แก่มหาวิทยาลัยภายใต้บันทึก
ข้อตกลงฯ คิดเป็นมูลค่าลงทุนประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วย 

2.2 ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 Gbps 
2.2 ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 Gbps 
2.3 ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  
      เฉลิมพระเกียรติ ไม่น้อยกว่า 500 Mbps 
2.4 ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
      ไม่น้อยกว่า 500 Mbps 

  3. จากมูลค่าการลงทุนของบริษัทตามข้อ 1 และ 2 บริษัทจึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท า
บันทึกข้อตกลงฯ (ฉบับใหม่) ดังนี  
      3.1 ขอมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าไฟฟ้าที่ เกิดจากการติดตั ง อุปกรณ์เครือข่ายและ                      
ระบบเครือข่ายไร้สาย ประมาณ 2.8 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี 
      3.2 ขอมหาวิทยาลัยสนับสนุนไม่จัดเก็บค่าเช่าติดตั ง Wall Mount จ านวน 4.4 ล้านบาท 
(จ านวน 4 จุด ๆ ละ 1.1 ล้านบาท ต่อจุด ต่อระยะเวลา 3 ปี) 
      3.3 ขอมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี 
รวมจ านวน 3.6 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี กรณีที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าไฟฟ้า
ตามข้อ 3.1 และไม่จัดเก็บค่าเช่าติดตั ง Wall Mount ตามข้อ 3.2 บริษัทจะเสนอผู้บริหารพิจารณาไม่จัดเก็บ                              
ค่าช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตดังกล่าวจากมหาวิทยาลัย 
      3.4 ขอเข้าท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
      3.5 ขอเพ่ิม Pop-up ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

โดยมหาวิทยาลัยจะน าข้อเสนอของบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เสนอ
คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณา และจะแจ้งผลพิจารณาให้บริษัททราบ 

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จ ากัด (AWN)                                   
ซึ่ งติดตั ง อุปกรณ์ AIS Wi-Fi ในพื นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ านวน 850 AP (Access Point) ได้แจ้ ง                              
ความประสงค์เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิประโยชน์ ดังนี  

1. บริษัทขอน าเสนอค่าเช่าสถานที่ในการติดตั งอุปกรณ์ไวไฟเดิมจ านวน 850 AP ที่ใช้งานอยู่ 
เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (สัญญา 3 ปี ช าระครั งเดียว) 

2. บริษัทขอจัดท าสัญญาในนามบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จ ากัด ระยะเวลา 3 ปี 
สัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2565 สิ นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2567 
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3. บริษัทมีความยินดีที่จะเปิดสัญญาณไวไฟจ านวน 1  SSID เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเชื่อมต่อ                        
การใช้งานการด าเนินงานภายในของมหาวิทยาลัย 

4. บริษัทขอใช้ไฟฟ้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าไฟฟ้าตามจริงที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
ทุกปี 

 

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จึ งสรุปข้อเสนอของสองบริษัทดังกล่าว                   
เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ดังนี  

1. การจัดท าบันทึกข้อตกลง (ฉบับใหม่) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ภายใต้เงื่อนไขเดิม และตามข้อเสนอบริษัท จะมีผลตั งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2564 

 

สิทธิประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ 
1. บริษัทให้บริการ Wireless Access Point : AP 
1,600 จุด และช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ( ISP-
bandwidth)  ที่ ติ ด ตั ง ไ ว้ ต า ม  MOU ฉบั บ เ ดิ ม                                               
เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง 

1. ค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการติดตั งอุปกรณ์เครือข่ายและ
ระบบเครือข่ายไร้สาย ประมาณ 3.6 ล้านบาท                                                  
ตลอดระยะเวลาโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี 

2. บริษัทไม่ เก็บค่าช่องสัญญาณอินเทอร์ เน็ต                                                   
(ISP-bandwidth) ประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี 
รวมจ านวน 3.6 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา
โครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี 

2. มหาวิทยาลัยไม่จัดเก็บค่าเช่าติดตั ง  Wall Mount 
จ านวน 4.4 ล้านบาท (จ านวน 4 จุด ๆ ละ 1.1                       
ล้านบาท ต่อจุด ต่อระยะเวลา 3 ปี) 

 3. ค่าไฟฟ้าที่ เกิดจากติดตั ง Wall Mount ประมาณ                                          
7 แสนบาท จนครบสัญญา 

 

  2. กรณีบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สิ นสุดวันที่ 3 ธันวาคม 
2564 มหาวิทยาลัยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี  

2.1 มหาวิทยาลัยจะมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเดิมบริการ จ านวน 739 จุด (เชียงใหม่ 559 
จุด แพร่ 111 จุด และชุมพร 69 จุด) มีช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต SSID : MJU_WLAN 

2.2 พิจารณาข้อเสนอของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทวอร์ค จ ากัด (AWN)                  
ซ่ึงติดตั งอุปกรณ์ AIS Wi-Fi ในพื นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 850 AP (Access Point) เสนอค่าเช่าสถานที่
จ านวนเงิน 1 ล้านบาท (สัญญา 3 ปี ช าระครั งเดียว) และจะเปิดสัญญาณไวไฟให้มหาวิทยาลัย 1 SSID 

2.3 พิจารณาจัดซื อจัดจ้างช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยมีเงื่อนไขคือ คิดค่าเช่า                               
ต่อจุด ช าระค่าไฟฟ้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเปิดสัญญาณไวไฟให้มหาวิทยาลัย 1 SSID 
 

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
พิจารณาการด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 
(Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี  

ข้อเสนอแนะ 
1. กองเทคโนโลยีดิจิทัล ควรมีแผนการด าเนินงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย               

ทั งแผนระยะสั น ระยะปานกลาง และระยะยาว มีการประเมินความเสี่ยงทุกระยะมีข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที และให้ศึกษาแผนการลงทุนของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ งบประมาณที่ต้องใช้ด าเนินการ                      
และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือมิให้กระทบต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์ การเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
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2. เมื่อมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ควรมอบหมายผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ และ
ผู้รับผิดชอบหลักตามภารกิจนั น ควรจัดให้มีการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง  

3. เพ่ือให้ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย มีความต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหา                               
ในการจัดเรียนการสอน ควรให้ทุกเครือข่ายมีสิทธิเข้าร่วมติดตั งระบบอินเตอร์เน็ต และมหาวิทยาลัยต้องไม่เสีย
ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าว 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) 

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) น าข้อมูล                             
ไปวิเคราะห์ผลได้ ผลเสียของมหาวิทยาลัยและเสนอแนวทางต่อมหาวิทยาลัย 

2. มอบหมายกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดท าหนังสือแจ้ง  บริษัท ทรู 
อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ให้ด าเนินการช าระค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการติดตั งอุปกรณ์เครือข่ายและระบบ
เครือข่ายไร้สาย ประมาณ 3.6 ล้านบาท หรือตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. มอบหมายกองเทคโนโลยีดิจิทัล น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 
 

คณะอนุกรรมการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่าย
โทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) ในการประชุม ครั งที่ 3/2564 
เมื่ อ วั นที่  18  พฤศจิ กายน  2564 พิจารณาแล้ ว เห็ นว่ า  การ เจรจากับบริษัท  ทรู  อิน เตอร์ เน็ ต                                      
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด อาจใช้เวลานาน และระยะเวลาตาม MOU จะสิ นสุดในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ประกอบกับ
หากพิจารณาเงื่อนไขของบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มหาวิทยาลัยจะเสียประโยชน์ไม่ได้รับรายได้
จากค่าเช่าติดตั ง Wall Mount เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนท าให้ระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และเพียงพอกับความต้องการ ที่ประชุมจึงมีมติให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล ด าเนินการ ดังนี  

1. จัดซื อจัดจ้างการบริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย งบประมาณค่าสาธารณูปโภค                      
งบส่วนกลางค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 1-3 เดือน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

2. วางแผนการด าเนินงานรองรับการบริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยในอนาคต                          
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

3. ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินไปด าเนินการ                            
โดยเร่งด่วน 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยได้ร่วมประชุมกับ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต                       
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยได้ข้อสรุป ดังนี  

1. บริษัททรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จะเสนอราคา internet link ให้มหาวิทยาลัย 
2. กรณี  wifi หลั งสิ นสุด  MOU ในวันที่  3 ธันวาคม 2564 บริษัททรู  อินเตอร์ เน็ ต                                       

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จะขอน าไปเสนอผู้บริหาร เรื่องรายละเอียดที่ทางมหาวิทยาลัยจะให้เช่าตามเงื่อนไขใหม่ 
 

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 บริษัททรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เสนอเอกสารกับ
มหาวิทยาลัย ดังนี  
  1. ใบเสนอราคา internet link  

2. แจ้งกรณีหลังครบ MOU ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 จะขอด าเนินการ off wifi เพ่ือพิจารณา
รายละเอียดที่ทางมหาวิทยาลัยจะให้เช่าตามเงื่อนไขใหม่ 

3. ข้อมูลการใช้งาน Wi-Fi Maejo University 
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เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 กองเทคโนโลยีดิจิทัล เสนอข้อมูลจัดซื อ/จัดจ้างอินเทอร์เน็ต                         
โดยเป็นการเช่าอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 1-3 เดือน (Main Link 2/2 Gbps. , DDC Link 100 Mpbs. )                              
ซึ่งมีผู้เสนอราคา internet link จ านวน 3 บริษัท คือ 

1. บริษัททรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ราคา 129,990  บาทต่อเดือน  
2. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด ราคา 180,000 บาทต่อเดือน 
3. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 190,000 บาทต่อเดือน 

 

คณะอนุกรรมการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่าย
โทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) ในการประชุม ครั งที่ 4/2564 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

1. เห็นชอบจัดซื อ/จัดจ้างอินเทอร์เน็ต กับบริษัททรู อินเตอร์เน็ ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด             
ราคา 129,990 บาทต่อเดือน งบส่วนกลางค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 1-3 เดือน (Main Link 2/2 Gbps. , 
DDC Link 100 Mpbs.) โดยในเดือนถัดไป มอบให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล ด าเนินการด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

2. เห็นชอบก าหนดอัตราค่าเช่าการติดตั ง Access Point ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไม่จ ากัด                                     
จุดการติดตั ง Access Point (เชียงใหม่,แพร่,ชุมพร) เปิดสัญญาณไวไฟให้กับมหาวิทยาลัย 1 SSID ให้กับทุก
เครือข่ายที่มีความสนใจ เป็นระยะเวลา 3 ปี ในอัตรา 1,500,000 บาท (ปีละ 500,000 บาท) อัตราค่าไฟฟ้า
คิดตามจริง และปีท่ี 4 กรณีท่ีสภาวการณ์เปลี่ยนไปให้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานใหม่ 

3. เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา                 
ให้ความเห็นชอบ 
 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทวอร์ค จ ากัด (AWN) ได้ประสาน                             
แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมในการติดตั งอุปกรณ์ Access Point ในพื นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร 
เสนอค่าเช่าสถานที่ เป็นระยะเวลา 3 ปี ในอัตรา 1 ,500,000 บาท (ปีละ 500,000 บาท) อัตราค่าไฟฟ้า                       
คิดตามจริง เปิดสัญญาณไวไฟให้กับมหาวิทยาลัย 1 SSID โดยในปีที่ 4 เพิ่มอัตราค่าเช่าสถานที่ 10%  

 

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี  

1. เห็นชอบก าหนดอัตราค่าเช่าการติดตั ง Access Point ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไม่จ ากัด                            
จุดการติดตั ง Access Point (เชียงใหม่,แพร่,ชุมพร) เปิดสัญญาณไวไฟให้กับมหาวิทยาลัย 1 SSID ให้กับทุก
เครือข่ายที่มีความสนใจ เป็นระยะเวลา 3 ปี  ในอัตรา 1,500,000 บาท (ปีละ 500,000 บาท) อัตราค่าไฟฟ้า
คิดตามจริง เป็นระยะเวลา 3 ปี และในปีที่ 4 เพ่ิมอัตราค่าเช่าสถานที่ 10% 

2. ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื อจัดจ้างระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเจรจาจัดท า 
MOU กับบริษัททรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ไปพร้ อมกันได้ โดยไม่ให้กระทบต่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 

3. มอบให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล ด าเนินการเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เพ่ือหาบริษัทผู้ด าเนินการด้านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ส าหรับเดือนมีนาคม – กันยายน 2565   

4. มอบให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล เสนอข้อมูลการแก้ปัญหาด้านอินเทอร์เน็ต ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  

5. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ เสนอ ดังนี  
1. เห็นชอบก าหนดอัตราค่าเช่าการติดตั ง Access Point ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไม่จ ากัด                               

จุดการติดตั ง Access Point (เชียงใหม่,แพร่,ชุมพร) เปิดสัญญาณไวไฟให้กับมหาวิทยาลัย 1 SSID ให้กับทุก
เครือข่ายที่มีความสนใจ เป็นระยะเวลา 3 ปี  ในอัตรา 1,500,000 บาท (ปีละ 500,000 บาท) อัตราค่าไฟฟ้า
คิดตามจริง เป็นระยะเวลา 3 ปี และในปีที่ 4 เพ่ิมอัตราค่าเช่าสถานที่ 10% 

2. ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื อจัดจ้างระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเจรจาจัดท า 
MOU กับบริษัททรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ไปพร้อมกัน ได้ โดยไม่ให้กระทบต่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 

 3. มอบให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล ด าเนินการ ดังนี  
       3.1 ด าเนินการเรื่องอินเทอร์ เน็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                     

เพ่ือหาบริษัทผู้ด าเนินการด้านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ส าหรับเดือนมีนาคม – กันยายน 2565   
    3.2 เสนอข้อมูลการแก้ปัญหาด้านอินเทอร์เน็ต ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ในการประชุมครั งต่อไป (วันพุธที่ 12 มกราคม 2565) 
 

๓) พิจารณาผลการทบทวนการขอลดค่าเช่า ค่าสาธารณปูโภค และขอผ่อนช าระ 
    ของผู้ประกอบการ (ท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้ท าสัญญาค้างช าระย้อนหลัง 2 ปี) 
 

ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื นที่มหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์                
ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมให้ถอนเรื่องลดค่าเช่า                
ค่าสาธารณูปโภคร้านค้าและขอผ่อนช าระ (ที่มหาวิทยาลัยไม่ ได้ท าสัญญาค้างช าระย้อนหลัง 2 ปี )                       
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยให้เสนอคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่                                     
เฉลิมพระเกียรติ เมื่อคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  

 

คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุม ครั งที่ 5/2564 
เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2564 มีมติ เห็นชอบการขอลดค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภคและขอผ่อนช าระ                                                 
(ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ท าสัญญาค้างช าระย้อนหลัง 2 ปี) รายนางปัทมา สมานมิตรมงคล และนางสาวมยุรี 
ส าเภาทอง ตามท่ีผู้ประกอบการดังกล่าวเสนอ 

 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
ในการประชุมครั งที่  10/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  7 กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการขอลดค่าเช่า                     
ค่าสาธารณูปโภคและขอผ่อนช าระ (ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ท าสัญญาค้างช าระย้อนหลัง 2 ปี) รายนางปัทมา                              
สมานมิตรมงคล และนางสาวมยุรี ส าเภาทอง ดังที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติเสนอ โดยให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 
พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการดังนี  
  1. ให้ทบทวนการพิจารณาขอลดค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และขอผ่อนช าระ (ที่มหาวิทยาลัย
ไม่ได้ท าสัญญาค้างช าระย้อนหลัง 2 ปี) กับผู้เช่ารายอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้เกิดความ                                  
เที่ยงธรรม  
  2. กรณีที่ลดค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ให้กับผู้เช่า ให้จัดข้อมูลหลักการและเหตุผลการปรับลด
อัตราค่าเช่าพื นที่ การวิเคราะห์สัดส่วนการขอปรับลดค่าเช่าเป็นร้อยละ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
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  3. เมื่อด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 แล้วเสร็จ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ    

 

คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบผลการทบทวนการลดค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และขอผ่อนช าระของ
ผู้ประกอบการ (ท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้ท าสัญญาค้างช าระย้อนหลัง 2 ปี) ดังนี  

1. ทบทวนการพิจารณาขอลดค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และขอผ่อนช าระ (ที่มหาวิทยาลัย
ไม่ได้ท าสัญญาค้างช าระย้อนหลัง 2 ปี)  

ผลการพิจารณา 
1. ใช้นโยบายลดค่าเช่าร้อยละ 50 ตามที่ลูกหนี ร้องขอ แต่ไม่ลดค่าสาธารณูปโภคเนื่องจาก

ลูกหนี ไม่ได้ร้องขอ และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจากการใช้งานจริง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการช าระหนี ให้กับ
การไฟฟ้าไปก่อนแล้ว 

2. ใช้นโยบายดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกับกับลูกหนี ทุกรายที่มียอดค้างช าระ เพ่ือให้เกิด                     
ความเที่ยงธรรมและเสมอภาค 

 

2. ข้อมูลหลักการและเหตุผลการปรับลดอัตราค่าเช่าพื้นที่ การวิเคราะห์สัดส่วนการขอปรับ
ลดค่าเช่าเป็นร้อยละ  

ผลการพิจารณา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ท าการติดตามทวงถามหนี ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 

11 เดือน ผลการติดตามสามารถเรียกเก็บหนี ได้เพียงร้อยละ 17.92 ดังตารางที่ 1 ส่วนการลดค่าเช่าลง ร้อยละ 
50 เป็นการยื่นเรื่องจากลูกหนี เพียง 2 ราย ทางคณะกรรมการฯ จึงได้ตระหนักถึงหลักความเที่ยงธรรม และมีมติ
ให้ใช้นโยบายเดียวกันกับลูกหนี ทุกราย ซึ่งหากลดค่าเช่าให้ 50% ตามค าขอของลูกหนี  จะส่งผลให้ลดยอดหนี                                    
ไปทั งสิ น 227,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.02 ของยอดลูกหนี ทั งหมด 

อย่างไรก็ตาม ในจ านวนลูกหนี คงค้างทั ง 17 ราย มีผู้ยอมเซ็นต์สัญญาเช่าพื นที่ย้อนหลัง                                  
เพียง 11 ราย อีก 6 ราย ยังไม่ยอมลงนามในสัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดหนี หลังการหักส่วนลด จ านวน 
441,253 บาท อาจไม่สามารถเรียกเก็บหนี ได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2564 พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติ ดังนี  

1. เห็นชอบในหลักการนโยบายลดค่าเช่าร้อยละ 50 ค่าสาธารณูปโภคจ่ายตามจริง                                     
ให้กับผู้ประกอบการ (สัญญาตั งแต่ปี 2561 -2562) โดยให้สิทธิการผ่อนช าระไม่เกิน 10 เดือน  

2. หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ให้คิดค่าเช่าในอัตราปกติ 
3. กรณีผู้ประกอบการบางรายได้ช าระค่าเช่าบางส่วนด้วยยอดเต็มจ านวน (ไม่มีส่วนลดค่าเช่า) 

มาแล้วนั น ให้น ายอดเงินส่วนต่างที่ลดลงไปเป็นส่วนลดค่าเช่าที่คงค้างอยู่ 
4. กรณีลูกหนี คงค้าง จ านวน 6 ราย ที่ยังไม่ยอมลงนามในหนังสือยอมรับสภาพหนี  และสัญญา 

ให้ฝ่ายกฎหมาย ส านักงานมหาวิทยาลัย ด าเนินการฟ้องร้องคดีตามกฎหมาย 
5. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอทบทวนลดค่าเช่าค่าสาธารณูปโภค และขอผ่อน
ช าระของผู้ประกอบการ (ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ท าสัญญาค้างช าระย้อนหลัง 2 ปี) ตามที่คณะกรรมการบริหาร
ทรัพย์สินเสนอ ดังนี  

1. เห็นชอบในหลักการนโยบายลดค่าเช่าร้อยละ 50 ค่าสาธารณูปโภคจ่ายตามจริงให้กับ
ผู้ประกอบการ (สัญญาตั งแต่ปี 2561 -2562) โดยให้สิทธิการผ่อนช าระไม่เกิน 10 เดือน  

2. หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ให้คิดค่าเช่าในอัตราปกติ 
3. กรณีผู้ประกอบการบางรายได้ช าระค่าเช่าบางส่วนด้วยยอดเต็มจ านวน (ไม่มีส่วนลด                      

ค่าเช่า) มาแล้วนั น ให้น ายอดเงินส่วนต่างที่ลดลงไปเป็นส่วนลดค่าเช่าที่คงค้างอยู่ 
4. กรณีลูกหนี คงค้าง จ านวน 6 ราย ที่ยังไม่ยอมลงนามในหนังสือยอมรับสภาพหนี  และสัญญา 

ให้ฝ่ายกฎหมาย ส านักงานมหาวิทยาลัย ด าเนินการฟ้องร้องคดีตามกฎหมาย 
 

4.10 ด้านพัฒนานักศึกษา 
 

๑) สรุปการประชุมการเข้าร่วมส ารวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จ 
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

  ตามที่ส านักงานฝ่ายเลขาธิการในพระองค์ 904 และจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เข้าร่วมส ารวจพื นที่และเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                
สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน                                      
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริฯ ประจ าปี 2564 และทรงบรรยายพิเศษ (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันศุกร์ที่ 
24 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2564                                
เวลา 13.00 น. - 15.00 น. นั น  
 

  ในการนี  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) ได้สรุปผล                   
การประชุมร่วมดังกล่าว เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี     
  1. การส ารวจพื นที่ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ส านักงานฝ่ายเลขาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับลิฟท์ ห้องฉลองพระองค์ เส้นทางเสด็จ และจุดส าหรับถ่ายรูป ให้มีความเหมาะสม และเน้นย  า
เกี่ยวกับการป้องกันและการเว้นระยะห่าง และจ านวนผู้เข้าร่วมงานให้เป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนด                                       
เช่น การตรวจหาเชื อ การสวมหน้ากากอนามัย การเพ่ิมจุดแอลกอฮอล์ จุดล้างมือ ประตุเข้า-ออก ฯลฯ  
   2. มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ ดังนี  
      2.1 ถวายรายงานการด าเนินงาน อพสธ. ต่อพระองค์ท่าน โดยจะได้รับการประสานงาน                                           
ช่วงระยะเวลาจากส านักฝ่ายเลขาธิการฯ อีกครั ง  
             2.2 จัดแสดงนิทรรศการ บริเวณโถงห้องกระจกบริเวณทางเข้า 
               3. ผู้แทนมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน ที่จะร่วมบันทึกภาพ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 ท่าน            
(บันทึกภาพ ชุดที่ 1)  และผู้ปฏิบัติงานอีก 5 ท่าน (บันทึกภาพชุดที่ 10) ซึ่งส านักงาน กศน. จะมีหนังสือเพ่ือแจ้ง
รายชื่ออีกครั งหนึ่ง  
   4. วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 มีก าหนดการประชุมร่วมกับส่วนกลาง ผ่านระบบ Zoom  
  5. วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 มีก าหนดการประชุมฝ่ายรักษาปลอดภัย  
   ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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๒) การส ารวจวัคซีนและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพนักศึกษา 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564 ได้รับทราบรายงานการส ารวจวัคซีนและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพนักศึกษา 
และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การกรอกข้อมูลการรับวัคซีนของนักศึกษา ควรพิจารณาว่าจะสามารถเชื่อมโยง
กับ MJU Mobile Application ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร และมีมติมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี                                   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ
ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล หารือร่วมกันเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการเรื่องการพัฒนาระบบ                            
การตรวจสอบการฉีดวัคซีนของนักศึกษา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ                                         
และพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป (วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564) นั น 

 

  ผู้ เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการเรื่องการพัฒนาระบบ                                       
การตรวจสอบการฉีดวัคซีนของนักศึกษา โดยมีข้อสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี  

1. การส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  ตามข้อก าหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ก าหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดให้ผู้ที่ เข้ามาในพื นที่
สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงการป้องการการติดเชื อและภูมิคุ้มกันของผู้ที่เข้ามาในพื นที่ เช่น มีผู้ ที่ได้รับวัคซีน                                      
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของผู้ที่เข้ามาในพื นที่ ดังนั น มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษา 
เพ่ือเป็นเงื่อนไขในการเปิดการเรียนการสอนในสถานที่ตั ง (on site) ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา                          
หากคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาใดมีนักศึกษาที่ยังฉีดวัคซีนไม่ถึงร้อยละ 90 ก็ไม่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน
แบบ on site 
   

มหาวิทยาลัยได้ส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษาแล้ว แต่เนื่องจากยังมีนักศึกษา                               
ตอบแบบส ารวจในจ านวนน้อย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขาดข้อมูลในการพิจารณาเพ่ือเปิดการเรียนการสอน                                           
แบบ on site ที่ประชุมจึงได้หารือถึงแนวทางในการส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษา มีสรุปผลการหารือ
ดังนี  

1. ให้มีการส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษาเพ่ิมเติม โดยขอความอนุเคราะห์ถึงคณะ                            
ในการส ารวจข้อมูลการฉีดของนักศึกษาภายในคณะ 
  2. หากคณะใดมีการส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษาภายในคณะไว้อยู่แล้ว ให้จัดส่งข้อมูล
เป็นไฟล์ excel ให้กับกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  3. มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา (นายโกสินทร์ หลวงละ) และส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ (นายเดชา ผิวผ่อง) ประมวลผลข้อมูลและแจ้งกลับไปยังคณะว่ายังมีนักศึกษารายใดยังไม่ได้                                    
ตอบแบบส ารวจ โดยขอให้คณะติดตามนักศึกษารายทีย่ังไม่ได้ตอบแบบส ารวจ 
  4. มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา (นายโกสินทร์ หลวงละ) และส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ (นายเดชา ผิวผ่อง) ประมวลผลสรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
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2. นโยบายการจัดท าฐานข้อมูลด้านสุขภาพของนักศึกษาเพื่อเชื่อมโยงกับ Application  
    MJU Mobile 

  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์)  ได้มอบนโยบาย                                     
ให้งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดท าฐานข้อมูลด้านสุขภาพของนักศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงกับ 
Application MJU Mobile เช่น ข้อมูลวัคซีน การบริจาคโลหิต เพ่ือใช้เป็น Student Health monitoring                         
โดยก าหนดเริ่มเก็บข้อมูล ในภาคการศึกษาที่ 1/256๕ โดยมอบหมายให้หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล                                         
ก าหนดว่าจะเก็บข้อมูลใดบ้าง โดยในเบื องต้นอาจเก็บข้อมูลผ่านการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลังจากนั น                                            
หากนักศึกษาต้องการปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบันก็สามารถท าผ่านระบบฐานข้อมูลของกองพัฒนา
นักศึกษาที่จะพัฒนาขึ นต่อไป  
 

  ในการนี  ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของ
นักศึกษาในสังกัดคณะ/วิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยใช้แบบส ารวจวัคซีนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่กองพัฒนานักศึกษาและกองเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันจัดท าขึ น โดยใช้ url                                  
คือ https://forms.office.com/r/Usv๙hqdNLS  เพ่ือจัดท าสรุปผลการส ารวจเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนแบบ on site ต่อไป 
  ทั งนี  หากคณะ/วิทยาลัยใด ได้ท าการส ารวจการฉีดวัคซีนของนักศึกษาไว้ก่อนหน้านี แล้ว                                     
ให้จัดส่งข้อมูลให้กับกองพัฒนานักศึกษาในรูปแบบไฟล์ excel โดยประสานงานกับนายโกสินทร์ หลวงละ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน สังกัดงานทุนการศึกษาและให้ค าปรึกษา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3188                                
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผลต่อไป เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี  นั น 
 

ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการส ารวจวัคซีนและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
นักศึกษา ตามที่เสนอ ทั งนี  ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีน                                    
ของนักศึกษาในสังกัดคณะ/วิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
 

๓) ความร่วมมือร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เกี่ยวกับการซ่อมแซมสะพานแม่โจ้รวมใจ  
    อนุสรณ์ 70 ปี 
 

ตามท่ีสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือซ่อมแซมสะพานแม่โจ้รวมใจ อนุสรณ์ 
70 ปี  โดยได้รับเกียรติ ดร.อ านวย  ยศสุข  นายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธี  โดยยอดเงินผ้าป่าฯ                             
ที่ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้ร่วมท าบุญในครั งนี   รวมเป็นเงินทั งสิ น  615,519.50 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย                           
สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)  ซึ่งจะได้น าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และน าเงินที่เหลือจากการซ่อมแซมสะพานฯ                          
เข้าสมทบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/Usv๙hqdNLS
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4) พิจารณาการเสนอขอเพิ่มเติมรายการเครื่องแต่งกายชุดพื้นเมือง                                                   
    ไว้ในรายการเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ 
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2564 ได้ พิจารณาเรื่องการจัดหาเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ และมีมติ เห็นชอบรายการ                              
เครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ดังนี  

- นักศึกษาชาย จ านวน 7 รายการ ในวงเงินไม่เกิน 600 บาท 
- นักศึกษาหญิง จ านวน 9 รายการ ในวงเงินไม่เกิน 751 บาท 
โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์)                                

หารือร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน และผู้อ านวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและ                              
กิจการพิเศษ เพ่ือพิจารณาวิธีการด าเนินการให้มีความเหมาะสมและรัดกุมมากท่ีสุด 

 

ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0017.3/ว 35144 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เรื่อง 
รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย โดยที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการ
จังหวัดเชียงใหม่ ครั งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบในการส่งเสริมให้
ข้าราชการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื นเมือง เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ
สวมใส่ผ้าไทยเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากองพัฒนานักศึกษา ครั งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 
พฤศจิกายน 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาใหม่สวมใส่ชุดพื นเมือง และเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มรายการเครื่องแต่งกายชุดพื นเมือง โดยมอบหมายให้องค์การนักศึกษา
จัดหาเครื่องแต่งกายเพิ่มอีก 1 รายการ คือ ชุดพื นเมือง และก าหนดให้นักศึกษาสวมใส่ทุกวันศุกร์ เพื่อให้สอดคล้อง
ตามนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียด ดังนี  

 

นักศึกษาชาย ราคาทุน นักศึกษาหญิง ราคาทุน 
รายการที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าในปี 2563 

1. เข็มกลัดเน็คไทด ์ 30 1. กระดุมนักศึกษา 31 
2. หัวเข็มขัด 30 2. เข็มกลัดอก 30 
3. สายเข็มขัดพร้อมหัวสเีงิน 95 3. เข็มตุ้งติ ง 30 
4. เสื อน  าเงินปกขาว 135 4. หัวเข็มขัด 30 
5. เสื อเชิ ตแขนยาวสีน  าเงิน (เสื องานหนัก) 175 5. สายเข็มขัดพร้อมหัวสเีงิน 95 
6. เน็คไทด ์ 48 6. เสื อน  าเงินปกขาว 135 
  7. เสื อเชิ ตแขนยาสีน  าเงิน (เสื องานหนัก) 175 
  8. กระโปรงพิธีการสีเขียว 130 

รวมเป็นเงิน 513 รวมเป็นเงิน 656 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๑ - 

  

นักศึกษาชาย ราคาทุน นักศึกษาหญิง ราคาทุน 
รายการทีข่อจัดเพ่ิมปี 2564 

7. เสื อปรัชญาแมโ่จ้ (ชาย) 87 9. เสื อปรัชญาแมโ่จ้ (หญิง) 95 
รวมเป็นเงิน 600 รวมเป็นเงิน 751 

รายการชุดพ้ืนเมืองที่ขอเพ่ิมเติม 
8. เสื อพื นเมือง (ชาย) 105 10. เสื อพื นเมือง (หญิง) 100 
  11. กระโปรงพื นเมือง (หญิง) 220 

รวมเป็นเงิน 705 รวมเป็นเงิน 1,071 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1. ไม่เห็นชอบให้เพิ่มเติมรายการเครื่องแต่งกายชุดพื นเมือง ไว้ในรายการเครื่องแต่งกายนักศึกษา

ใหม ่
2. ในส่วนของเครื่องแต่งกายชุดพื นเมืองที่คงค้าง มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา หารือกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาทบทวน
แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้น าข้อมูลจากการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา 
รวมถึงจัดท าข้อมูลเครื่องแต่งกายชุดพื นเมืองและสินค้าคงค้างต่าง ๆ และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 
เพ่ือทราบและพิจารณา 

 

4.11 ด้านพัฒนาบุคลากร 
 

๑) การวิเคราะห์อัตราก าลังในส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

ด้วยคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์อัตราก าลังในส านักงานมหาวิทยาลัย (แต่งตั งตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่  721/2564 ลงวันที่  10 มิถุนายน 2564)  ได้ศึกษาและวิเคราะห์อัตราก าลัง                                           
ในส านักงานมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมตามแนวทางการบริหารแบบลีน (LEAN Management) รวมถึง
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 

 

คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์อัตราก าลังฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน าเสนอ                             
ผลการศึกษาต่ออธิการบดี และคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 10/2564                                   
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดังนี  

1. ขอยุติการพิจารณาด าเนินการจัดท าข้อมูลอัตราก าลังในส านักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้
ประกอบการเกลี่ยอัตราก าลัง และเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยจ้างหน่วยงานภายนอกมาด าเนินการวิเคราะห์
โครงสร้างและอัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย                              
ยังไม่มีแผนอัตราก าลังประเภทสนับสนุน ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงาน ประกอบกับ                                            
ชุดขอ้มูลของงานอ านวยการ ภายใต้สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากกองต่าง ๆ นั น มีบริบทการด าเนินงาน
ที่แตกต่างกันส่งผลให้ยากต่อการวิเคราะห์ และหากจะด าเนินการต่อไปนั นอาจต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
นานเกินกว่า 1 ปี 

2. ด้วยได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการจ้าง
สถาบันการศึกษาอ่ืนวิเคราะห์อัตราก าลัง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณในการจ้างบุคคล                           
ในระยะยาวได้ และคณะกรรมการฯ มอบหมายให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับ                                                    
การจ้าง และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
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3. ในส่วนของภาระงานของงานอ านวยการ ภายใต้ส านักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากร
บุคคล จะน าไปขยายผลต่อเพ่ือจัดท าเป็นกรอบภาระงานมาตรฐาน รวมถึงมาตรฐานภาระงานของงานอ่ืน ๆ 
ภายใต้สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

  โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทาง                                                     

ที่คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์อัตราก าลังในส านักงานมหาวิทยาลัยเสนอ 
2. มอบให้กองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการวิเคราะห์โครงสร้างและ

อัตราก าลังของทั งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพ่ือให้การพิจารณาและวิเคราะห์อัตราก าลังเป็นไปด้วย                               
ความเรียบร้อย และเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ น ควรวิเคราะห์เรื่องโครงสร้างและภารกิจให้ชัดเจนก่อ น                                                          
ทั งนี  เมื่อผลการวิเคราะหเ์สร็จสิ นแล้วต้องสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกส่วนงานทราบและเข้าใจตรงกัน 
   

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี   
1. เห็นชอบตามแนวทางที่คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์อัตราก าลังในส านักงาน

มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี  
    1.1 ขอยุติการพิจารณาด าเนินการจัดท าข้อมูลอัตราก าลังในส านักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้

ประกอบการเกลี่ยอัตราก าลัง และให้มหาวิทยาลัยจ้างหน่วยงานภายนอกมาด าเนินการวิเคราะห์โครงสร้างและ
อัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้     

    1.2 มอบหมายให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ้าง และเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

    1.3 ในส่วนของภาระงานของงานอ านวยการ ภายใต้ส านักงานมหาวิทยาลัย ให้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล น าไปขยายผลต่อเพ่ือจัดท าเป็นกรอบภาระงานมาตรฐาน รวมถึงมาตรฐานภาระงานของงาน                                
อ่ืน ๆ ภายใต้สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย 

2. มอบให้กองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการวิเคราะห์โครงสร้างและ
อัตราก าลังของทั งมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน                      
ทั งนี  ภายหลังจากการวิเคราะห์แล้วมีผลเป็นประการใด ให้ยึดผลนั นเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

 

๒) แจ้งผลการศึกษาแนวทางความก้าวหน้าและสวัสดิการของพนักงานส่วนงาน 
 

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2564 ได้มีมติรับหลักการในการสร้างสวัสดิการเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือเป็นการตอบแทนการท างาน
ของพนักงานส่วนงาน ตามท่ีคณะกรรมการสภาพนักงานได้มีข้อเสนอแนะ และให้งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 
น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา โดยให้ศึกษาระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ าสามารถด าเนินการ                                  
ได้หรือไม่ อย่างไร และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือทราบและพิจารณา นั น 
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  คณะกรรมการบริหารกองการเจ้าหน้าที่ ในการประชุม ครั งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2564 พิจารณาแล้วมีข้อชี แจง ดังนี  
  1. การเสนอขอก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้างเป็นแบบขั นบันได พนักงานส่วนงานมาจากการ
ปรับเปลี่ยนชื่อประเภทบุคลากรจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานส่วนงาน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลั ยแม่ โจ้  เ รื่ อ ง  การจ้ า งลู กจ้ า งของมหาวิทยาลั ย  พ .ศ .  2562 ซึ่ งตามระเบียบ                                
ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ได้นิยาม “ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน 
และรายชั่วโมงที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่ลักษณะชั่วคราว และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง แต่ทั งนี  ระยะเวลาการจ้างต้อง                                                
ไม่เกินปีงบประมาณ ดังนั น จึงไม่สามารถจ้างเกินปีงบประมาณได้เนื่องจากได้มีการก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว 
  2. การจัดตั งกองทุนชดเชยพนักงานส่วนงาน โดยให้พนักงานส่วนงานหักเงินเดือนของพนักงาน
ส่วนงานเอง เช่น ร้อยละ 2 ต่อเดือน มหาวิทยาลัยสมทบร้อยละ 2 และสหกรณ์สมทบอีกร้อยละ 1 มีข้อชี แจง 
ดังนี  
      2.1 วิธีการดังกล่าวตามท่ีเสนอ ไม่ใช่เป็นวิธีการกองทุนชดเชย 
      2.2 การให้สหกรณ์สมทบอีกร้อยละ 1 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดท าหนังสือสอบถามไปยัง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ ากัด ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ หากสามารถด าเนินการได้                                                         
จะด าเนินการโดยมีแนวทางหรือวิธีการใด โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ตอบข้อหารือดังกล่าวว่าสหกรณ์ฯ 
มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการก าหนดรูปแบบของกองทุนว่าเป็นกองทุนชดเชย กองทุนส ารองเลี ยงชีพ 
หรือกองทุนลักษณะใด ทั งนี  หากมหาวิทยาลัยจัดตั งกองทุนเรียบร้อยและก าหนดสัดส่วนในการสมทบแก่บุคลากร
ดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยินดีพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรต่อไป 
      2.3 ได้จัดท าสรุปยอดงบประมาณที่ต้องใช้ ตามวิธีการที่สภาพนักงานเสนอ โดยจ าแนกเป็น
ภาพรวมและแยกส่วนงาน/หน่วยงาน เพ่ือจะได้ทราบจ านวนงบประมาณที่ส่วนงาน/หน่วยงานต้องจัดสรร                                              
มาสมทบ 
  3. การบรรจุแต่งตั งพนักงานมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาจากพนักงานส่วนงานหรือผู้ปฏิบัติงาน 
(จ้างเหมา) ภายในมหาวิทยาลัยก่อน ในกรณีนี มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรประเภทดังกล่าว                                        
โดยที่ผ่านมาหากมีการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จะรับสมัครจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นล าดับแรก 
  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองต่อเวลาราชการของข้าราชการ 
    พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่  5/2564 สั่ง ณ วันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2564                             
ได้แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                            
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั น 

 

ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ได้แต่ งตั งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ                                  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 247 ง                                  
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข                                              
การต่อเวลาราชการของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดให้                                
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั งคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน                                           
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  



- ๓๔ - 

  

เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาค าขอต่อเวลาราชการของข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน                               
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามรายชื่อ ดังนี  

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน    ประธานกรรมการ 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้     รองประธานกรรมการ 
3. ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย     กรรมการ 
4. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) กรรมการ 
5. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี)  กรรมการ 
6. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร   กรรมการ 
7. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
8. ประธานสภาพนักงาน      กรรมการ  
9. เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  กรรมการและ 

เลขานุการ 
10. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. หัวหน้างานต าแหน่งและอัตราก าลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ  
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั งต่อไป 
 

๔) พิจารณาการเสนอขอจัดตั้งกองทุนการให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียณอาย ุ 
    กรณีเสียชีวิต 
 

ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียณอายุ กรณีเสียชีวิต ว่ามหาวิทยาลัย
สามารถช่วยเหลือเงินค่าท าศพอย่างไรได้บ้าง ซึ่งในส่วนของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลั ยแม่โจ้ไม่สามารถ                               
ให้การช่วยเหลือได้ เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้                                
ได้มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน                           
ในมหาวิทยาลัย หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงาน                            
ในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และพนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ ไม่ได้ครอบคลุมถึง                                
ผู้ที่เกษียณไปแล้ว  

 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอแนวทาง                                        
การให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียณอายุ กรณีเสียชีวิต โดยจัดท าเป็น “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้                   
ว่าด้วยกองทุนการให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียนอายุ กรณีเสียชีวิต พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา ทั งนี  ให้กองแผนงานพิจารณาจ านวนและแหล่งงบประมาณเงินรายได้เข้ากองทุนฯ ต่อไป                                    
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
1. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนการให้ความช่วยเหลือบุคลากร                            

ที่เกษียนอายุ กรณีเสียชีวิต พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย พิจารณา ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม 

2. ให้กองแผนงานพิจารณาจ านวนและแหล่งงบประมาณเงินรายได้เข้ากองทุนฯ ต่อไป                                     
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5) การบริหารจัดการอัตราก าลังด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของคณะสัตวแพทยศาสตร์  
    และคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานที่จัดตั งขึ นใหม่ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในการด าเนินงานของส่วนงานนั นจ าเป็นต้องมีการด าเนินการด้านงบประมาณ ด้านการเงินบัญชี
และพัสดุของส่วนงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.  2560 รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้  

แต่เนื่องจากปัจจุบันการบริหารจัดการภายในส่วนงานดังกล่าวยังขาดบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน                                        
ในด้านการเงิน บัญชี และผู้ปฎิบัติงานด้านพัสด เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการในส่วนของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และการจัดซื อจัดจ้างของส่วนงาน 

 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี)  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์)  ผู้ช่วยอธิการบดี                                       
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน  ผู้อ านวยการกองคลัง  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2564 โดยมีสรุปผลการหารือ ดังนี  

1. ให้กองคลังตัดโอนบุคลากรในสังกัด ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 ต าแหน่ง                         
ให้คณะพยาบาลศาสตร์ และให้งานบริหารพัสดุช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดซื อจัดจ้างให้คณะพยาบาลศาสตร์                           
เป็นกรณีไป 

2. ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของบุคลากร เพ่ือน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์และวางแผนการด าเนินการในส่วนของต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี  

   2.1 ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี                                       
ว่ามีจ านวนเท่าใด และสังกัดในส่วนงานใดบ้าง 

    2.2 ตรวจสอบข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป หากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปท่านใดที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี ให้เสนอ
ปรับต าแหน่งเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี พร้อมทั งพัฒนาทักษะการท างานด้านการเงินและบัญชี (Upskill 
Reskill Newskill)  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๖) รับทราบผลการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยส าหรับผู้เกษียณและพ้นสภาพ ปี ๒๕๖4 
 

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการค านวณเงินชดเชยส าหรับผู้ เกษียณและพ้นสภาพ                            
ปี 2564 จ านวน 26 ราย เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 11,121,480 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่
ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพ่ือเสนอคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา  
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คณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

1. เห็นชอบให้จ่ายใช้เงินกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวนทั งสิ น 11,121,480 
บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นเงินชดเชยส าหรับผู้เกษียณและพ้นสภาพ 
ปี 2564 จ านวน 26 ราย ตามที่เสนอ และให้กองคลัง และกองแผนงานพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(โอน และเบิกเงินกองกองทุนเงินอุดหนุนพนักงาน) 

2. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.12  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

1) พิจารณาก าหนดวันสวมใส่ผ้าไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามนโยบาย 
    ของรัฐบาลโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน”   
 

   ด้วยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย                                          
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นนโยบายของรัฐบาล ผ่านโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน” 
ในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพ่ิมขึ น หรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละสองวัน รวมถึงในทุก ๆ โอกาส เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการแต่งกายผ้าไทย                                                   
และผ้าพื นเมืองให้เกิดกระแสการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจ าวัน ประกอบกับในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 
ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบในการส่งเสริมให้ข้าราชการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื นเมือง นั น 

 

  ในการนี  จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และบุคลากร แต่งกายตามความเหมาะสม
ของท้องถิ่น ดังนี  

   วันจันทร์   เครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
   วันอังคาร/วันพฤหัสบดี/วันศุกร์ ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื นเมืองล้านนาหรือชุดประจ าท้องถิ่น 
   วันพุธ    ชุดปฏิบัติงานตามแนวทางของส่วนราชการ 
   ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันสวมใส่ผ้าไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้                     
คือ วันศุกร์ ทั งนี  ให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแจ้งเวียนขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 

5.1 รับทราบก าหนดการพิธีเปิดงาน “งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564” 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 ในระหว่างวันที่ 22 – 29 
ธันวาคม 2564 และได้ก าหนดพิธี เปิดงานฯ ในวันเสาร์ที่  29 ธันวาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้                                                 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นประธานในพิธีเปิด เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามก าหนดการที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 



- ๓๗ - 

  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
 

 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป   
 

ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั งที่ 1/2565 วันพุธที่ 12 มกราคม  
2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย    
 
เลิกประชุม 13.30 น.   
 
 
              ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ       พัชรี ค ารินทร์ 
     (นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ)             (นางพัชรี ค ารินทร์) 
         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       หัวหน้างานประชุม  
  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้จดรายงานการประชุม        
   
 
                    ประนอม จันทรังษี           เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 

           (นางประนอม จันทรังษี)         (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) 
                   ผู้อ านวยการกองกลาง       รองอธิการบดี                 

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        

 
 
 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.วีระพล ทองมา) 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

15 ธันวาคม 2564 

 


